

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các sở, ngành thời gian qua đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa biển” trên địa bàn Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để hoàn thiện kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa biển” trên địa bàn Thái Bình.

Bên cạnh đó, các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện để án chống rác thải nhựa ra biển. Trong đó án phải xác định rõ rác thải nhựa ở khu vực biển Thái Bình là loại rác thải nhựa gì, nguồn xả rác thải nhựa từ đâu. Trên cơ sở đó phải đặt vấn đề làm thế nào để chống xả rác thải nhựa ra biển, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để bảo vệ môi trường, từ đó thay đổi thói quen của người dân trong việc sử dụng túi nilon...

Đối với hồ trợ khác trên đất nông nghiệp bị thu hồi của dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình đoạn qua huyện Tiên Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Tiên Hải lập phương án

bồi thường đối với giá trị đào ao, đắp đất của các hộ gia đình, cá nhân vận dụng theo đơn giá công đào đắp tại Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình để tính toán mức bồi thường; UBND huyện Tiên Hải đề xuất hồ trợ, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND huyện Tiên Hải rà soát lại hồ sơ, xác định vị trí, trên cơ sở đó áp vào phương án bồi thường cho chính xác. Bên cạnh đó, UBND huyện Tiên Hải phải có trách nhiệm công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách trước khi bồi thường, hỗ trợ...

Sáng ngày 16/4, tại xã Vũ Hội (Vũ Thư), UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND xã Vũ Hội về xây dựng

nông thôn mới (NTM). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thư dự buổi làm việc.

Tính đến ngày 15/4/2019, xã Vũ Hội đã đạt 16/19 tiêu chí NTM, 3 tiêu chí chưa đạt là: tiêu chí số 1 về quy hoạch do một số hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 454 và hành lang mặt sông T6; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (xã chưa có sân thể thao đạt chuẩn); tiêu chí số 17 về môi trường (xã chưa có khu xử lý rác thải và lò đốt rác đạt chuẩn). Tổng nhu cầu nguồn vốn để hoàn thành các tiêu chí dự kiến là 36 tỷ đồng trong đó chủ yếu của địa phương trong và ngoài tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Vũ Hội khẩn trương xây dựng lại đót rác mới tại khu vực chưa đạt, bảo đảm về sinh môi trường và hoàn thành tiêu chí số 17. Trước mắt, xã

giao thông tỉnh lộ 454 và hành lang mặt sông T6 bằng hình thức xây dựng cầu trái phép trên mặt sông T6, trong đó có 29 hộ xây dựng cầu và công trình kiến trúc, vật cản trên mặt cầu. Ngoài ra, có thêm 18 hộ khác xây dựng công trình nhà ở, vườn, lán trên diện tích là đường gom dân sinh cũ của khu dân cư. Việc xây dựng các công trình vi phạm này diễn ra từ năm 2014 trở về trước; mặc dù huyện, xã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải tỏa nhưng chưa quyết liệt nên các công trình vi phạm vẫn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công tác xây dựng NTM tại địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng vấn đề liên quan đến việc thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt của xã Vũ Hội, đặc biệt là tiêu chí số 1. Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm của các hộ dân tại đây, bàn phương án xử lý hiệu quả, thảo luận lộ trình giải tỏa, tháo gỡ vướng mắc về nợ đi, lối đi cho người dân khi cưỡng chế giải tỏa các cầu xây dựng trái phép; vai trò, trách nhiệm của địa phương trong xử lý các trường hợp vi phạm...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Vũ Hội khẩn trương xây dựng lại đót rác mới tại khu vực chưa đạt, bảo đảm về sinh môi trường và hoàn thành tiêu chí số 17. Trước mắt, xã

đầu tư kinh phí để khôi phục, nâng cấp sân thể thao cũ theo tiêu chí NTM, vừa giúp tiết kiệm nguồn kinh phí vừa bảo đảm cuộc sống của nhân dân. Đối với việc thực hiện tiêu chí số 1, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Vũ Hội hoàn thành việc giải tỏa 29 công trình kiến trúc, vật cản xây dựng trên đường gom dân sinh cũ của khu dân cư, huyện, xã thực hiện phương án giải tỏa các công trình vi phạm để khôi phục ngõ đi cũ, tỉnh sẽ hỗ trợ bà con xi măng để làm đường gom dân sinh mà không đến bù kinh phí giải phóng mặt bằng các trường hợp này; sau khi các hộ có lối đi, ngõ đi bảo đảm đúng quy định của pháp luật mới tiến hành cưỡng chế giải tỏa các cầu xây dựng trái phép. Trong tháng 6/2019, xã hoàn thành việc rà soát hồ sơ, báo cáo phương án giải tỏa cầu và các công trình vi phạm đường gom dân sinh cũ của khu dân cư. Các ngành, đơn vị của tỉnh, huyện, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ Hội, nhất là việc khai thác nguồn lực từ đầu tư xã Vũ Hội để xây dựng, mục tiêu đầu tư Vũ Hội hoàn thành 100% các tiêu chí, về đích NTM trong năm 2019.

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết; hàng hóa sản xuất ra chưa có thương hiệu nên chưa đi vào các siêu thị hoặc các bếp ăn tập thể, mới chỉ cung cấp cho tư thương nên giá trị chưa cao... Từ đó, các đại biểu tham dự tọa đàm kiến nghị các cấp, các

ngành hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục hành chính xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm, về vốn vay, hỗ trợ máy móc, khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất; hỗ trợ chuyển giao giống mới vào sản xuất và tìm đối tác đầu ra cho sản phẩm.

KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

hỗ trợ kinh phí của tỉnh cần đơn đốc để bảo đảm xây dựng đúng thời hạn. Với những hộ phát sinh ngoài để án, đoàn yêu cầu hai huyện cần rà soát lại đối tượng tại các xã, thị trấn bảo đảm đúng đối tượng, báo cáo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo UBND tỉnh. Theo kế hoạch, trong tháng 4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra công tác xây dựng nhà ở cho người có công tại 8/8 huyện, thành phố.

Gặp gỡ, giao lưu với nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Bình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức gặp gỡ, giao lưu với nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm. Với chủ đề “Trang sách cuộc đời - Từ nhà trường tới chiến trường”, tại buổi giao lưu, gần 500 cán bộ, giáo viên, học sinh các trường: THCS Trần Phú, THCS Minh Thành, THCS Tây Sơn và THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã nghe

nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm chia sẻ thông điệp về văn hóa đọc cũng như những câu chuyện cuộc đời, hành trình rời ghế nhà trường đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của người lính trong những năm tháng chiến tranh. Tại buổi giao lưu, các thầy cô giáo, các em học sinh còn được trực tiếp trao đổi với nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm về những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, người lính của tác giả. Buổi giao lưu nhằm phát triển phong trào đọc sách, quảng bá sách; đưa phong trào

đọc sách lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ hãy đọc, nghe, suy ngẫm và thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Nhân dịp này, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã tặng sách cho các trường THCS Trần Phú, THCS Minh Thành, THCS Tây Sơn và THCS Kỳ Bá; Thư viện thành phố tặng sách cho các đội giá và tủ sách cá nhân tích cực phục vụ cộng đồng.

HOANG LANH

3 NGÀY NGHỈ LỄ Hàng nghìn lượt du khách đến với cồn Đen

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, với khí hậu mát mẻ, lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng và tham gia vào các hoạt động vui chơi trên bờ biển, khu du lịch sinh thái cồn Đen đã đón tiếp hàng nghìn lượt du khách.



Chương trình “Hòa ca ánh sáng” tại cồn Đen.

Là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, từ nhiều tháng nay, khu du lịch sinh thái cồn Đen đã chuẩn bị chu đáo hoạt động cho tuần lễ hè biển 2019 và sẵn sàng cho việc đón tiếp khách du lịch. Trong 3 ngày nghỉ lễ, với lượng lớn khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái đã huy động toàn bộ nhân lực cho việc đón tiếp, tổ chức các hoạt động vui chơi, bảo đảm an toàn, phong, chống cháy, nổ, trộm cắp... để kỷ nghỉ của toàn bộ du khách khi đến với khu du lịch được vui vẻ, thuận lợi.

Nằm trong chuỗi hoạt động hè 2019, đặc biệt thu hút du khách là chương trình “Hòa ca ánh sáng” mở cửa trong vòng một tháng bắt đầu từ tối ngày 13/4/2019 và liên tiếp vào tất cả các buổi tối trong tuần. Chương trình trải dài trên toàn bộ trục đường chính khoảng 3km của khu du lịch sinh thái, với gần 20 hệ thống công trình như đường hầm ánh sáng, hoa công viên, núi Phú Sĩ, hệ thống ô điện, đèn lồng, chong chóng gió... đã mang tới cho khu du lịch sinh thái cồn Đen một diện mạo mới và đem tới cho du khách thập phương trải nghiệm ấn tượng về một không gian ánh sáng lung linh, huyền ảo. Đây cũng là hoạt động thiết thực ghi dấu chặng đường 12 năm hồi sinh và phát triển của cồn Đen. Ông Đỗ Văn Đạt, Trưởng Văn phòng khu du lịch sinh thái cồn Đen chia sẻ: Để chuẩn bị cho hoạt động này,

từ 2 tháng nay có trung bình từ 60 - 70 công nhân làm việc liên tục, hy vọng thông qua chương trình này, sẽ ngày càng có nhiều du khách đến với cồn Đen để có thể tận hưởng cảnh đẹp và không khí trong lành nơi đây.

Ngay trong buổi tối mở cửa đầu tiên của chương trình “Hòa ca ánh sáng”, nhiều gia đình Thiên nhiên xét: Anh đặc biệt thích thú với chương trình “Hòa ca ánh sáng” bởi đây là chương trình đặc biệt phù hợp với giới trẻ bởi những sắc màu rực rỡ và âm nhạc sôi động, anh hy vọng rằng trong quãng thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động mới mẻ hơn nữa được tổ chức tại cồn Đen để mọi người dân trong tỉnh có cơ hội được trải nghiệm

Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú

Mong muốn tất cả quý khách xa gần về thăm cồn Đen và cho chúng tôi những động viên về tinh thần quý báu nhất để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú phát triển cồn Đen thành mô hình du lịch sinh thái mang bản sắc riêng của Thái Bình, có rừng, có biển và có những cảnh đẹp tự nhiên hoang sơ và mang nhiều ấn tượng tốt của quê hương Thái Bình.

Chị Trần Thị Thủy (Kiến Xương)

Đây là lần đầu tiên tôi cùng gia đình được đến khu du lịch sinh thái cồn Đen và rất tự hào vì ngay chính trên quê hương Thái Bình của mình có một nơi nghỉ dưỡng đẹp và yên bình như thế này, hơn nữa lại có dịp giao lưu, gặp gỡ rất nhiều du khách ở mọi miền Tổ quốc về đây tham quan, nghỉ dưỡng. Chắc chắn gia đình mình sẽ trở về đây nhiều dịp hơn nữa để tận hưởng cảnh đẹp và không khí nơi đây.

Anh Nguyễn Văn Sa, quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh)

Minh tới đây cũng là dịp rất là tình cờ khi đưa gia đình về thăm quê hương trong đợt nghỉ lễ nhưng rất hài lòng, phấn khởi vì cảnh đẹp ở đây rất hoang sơ mà mình nghĩ rằng mọi người nên đến và trải nghiệm. Minh rất ấn tượng với chương trình “Hòa ca ánh sáng” vì đã tham gia nhiều hoạt động tương tự ở nhiều nơi nhưng về đây cảm nhận là chương trình đã được chuẩn bị rất công phu.

du khách từ mọi miền Tổ quốc tìm về tham quan, nghỉ dưỡng. Là du khách lần đầu tiên đến với cồn Đen, anh Lương Khánh Thiên nhận xét: Anh đặc biệt thích thú với chương trình “Hòa ca ánh sáng” bởi đây là chương trình đặc biệt phù hợp với giới trẻ bởi những sắc màu rực rỡ và âm nhạc sôi động, anh hy vọng rằng trong quãng thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động mới mẻ hơn nữa được tổ chức tại cồn Đen để mọi người dân trong tỉnh có cơ hội được trải nghiệm

ANH TỬ

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

7.500 tấn. Không chỉ phát sinh tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến ngày 14/4, dịch bệnh còn xảy ra tại 2 trang trại chăn nuôi có quy mô lớn và xã Bách Thuận (Vũ Thư) - là địa phương có tổng đàn lợn gần 14.000 con, đồng thời tái phát tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) và xã Vũ Tiến (Vũ Thư). Để hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tỉnh và các huyện, thành phố đã cấp 57.668 lít hóa chất và hơn 2.130 tấn vôi bột, trong đó hóa chất hỗ trợ thực hiện tuần tiêu độc, khử trùng là 18.000 lít.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung bàn giải pháp nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là ở các trang trại có dịch cũng như những trang trại chưa có dịch xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mặc dù đến thời điểm này tỉnh và các địa phương đã triển khai tích cực, quyết liệt các giải pháp theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên nhưng dịch bệnh vẫn chưa được khống chế và có khả năng bùng phát ở quy mô lớn hơn. Ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh đồng thời chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, với quyết tâm xác lại tinh thần cho người chăn nuôi, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần kiên quyết áp dụng các biện pháp tích cực nhất để thực hiện phòng, chống bệnh dịch tại lợn châu Phi; chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố phát động tuần lễ tiêu độc, khử trùng từ ngày 17 - 24/4, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phát động chiến dịch với trọng tâm hướng đến là các trang trại chăn nuôi có quy mô lớn; tổ chức họp với các chủ trang trại, yêu cầu các chủ trang trại thực hiện nghiêm ngặt hơn quy trình cách ly và công tác tiêu độc, khử trùng ngay trong trang trại của mình; thực hiện nghiêm túc quy trình tiêu hủy lợn, hạn chế nguồn lây lan dịch bệnh từ công tác tiêu hủy lợn; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản khi các trang trại phát sinh dịch bệnh và khi dịch bệnh phát sinh trên diện rộng; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường để có giải pháp cụ thể về quỹ đất trong quá trình tiêu hủy lợn nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất tổ chức các điều kiện cần thiết để công bố dịch ở thành phố Thái Bình; bố chốt kiểm dịch của xã và huyện ở tất cả các địa phương đã có dịch, chỉ duy trì 5 chốt kiểm dịch của tỉnh và duy trì chốt kiểm dịch của xã và huyện ở những xã chưa có dịch; chuyển trọng tâm sang hỗ trợ chống dịch cho các trang trại chăn nuôi lớn, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất giải pháp riêng cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch đối với các trang trại; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong phòng, chống dịch để khích lệ tinh thần người dân. Đối với các trang trại có quy mô lớn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ hóa chất tiêu độc, khử trùng cho các tuyến đường xung quanh; đồng thời, yêu cầu các trang trại chủ động ngăn chặn các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài như ruồi, muỗi, bọ, chuột...; khuyến khích, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các trang trại khẩn trương tiêu thụ hết đàn lợn, tránh gây thiệt hại khi dịch bệnh phát sinh. Đồng chí cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ con lợn giống thông qua tái đàn để báo cáo trung ương xem xét, giải quyết; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu việc thành lập các đoàn của tỉnh đi kiểm tra để xác lại tinh thần, tạo niềm tin cho người dân trong quá trình phòng, chống dịch.

Khánh thành và bàn giao Hùng Vương linh từ

UBND xã Văn Lang (Hưng Hà) vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Hùng Vương linh từ (đền thờ Vua Hùng Nghị Vương). Hùng Vương linh từ nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa làng Thượng Ngạn, xã Văn Lang (Hưng Hà). Đền được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2003. Đây là nơi thờ đức Phật Đại Đạo Thiên Tôn (Địa Tạng Vương Bồ Tát) và Vua Hùng Nghị Vương (Hùng Vương thứ XVII).

Sau hơn một năm xây dựng, tôn tạo với nguồn kinh phí xã hội hóa, đền chính thức hoàn thiện. Mang nhiều giá trị lịch sử, ngôi đền đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân địa phương, góp phần làm đa dạng thêm nét văn hóa tín ngưỡng của mảnh đất, con người Hưng Hà.

NHƯ HOANG

Giao lưu văn hóa đọc

Tại Trường Tiểu học Hòa Bình (Hưng Hà) vừa diễn ra ngày hội giao lưu văn hóa đọc năm 2019.

Ngày hội do Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức với sự tham gia của hơn 100 cán bộ làm công tác quản lý, thư viện các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện và hơn 400 giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình. Tại buổi giao lưu, các đại biểu, giáo viên và học sinh được nghe giới thiệu những cuốn sách viết về cuộc đời Bác Hồ kính yêu, lịch sử hào hùng của quê hương Hưng Hà; nghe diễn giả nói về ý nghĩa của văn hóa đọc... Cũng tại buổi giao lưu, đại diện Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà đã tặng sách cho Trường Tiểu học Hòa Bình và học sinh của Trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

MAI THƯ

Không xảy ra tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 13 - 15/4), trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông.

Để đạt được kết quả trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều khiển giao thông tại các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn được phân công.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã xử lý 106 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 3 phương tiện, trong đó có 1 xe ô tô chở khách, 1 xe ô tô con và 1 xe mô tô; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 151 triệu đồng.

HẢI DƯƠNG